

แบบติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

\*\*\*\*\*

โครงการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบ	นางศศิธร บุญชุม
กลุ่ม	กลุ่มบริหารการงานเงินและสินทรัพย์
งบประมาณ	ได้รับ 19,470 บาท ใช้ไป 15,404 บาท

**แนวทางการดำเนินงาน**

ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ สามารถให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จ บำนาญฯ ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๘ เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการได้รับบำนาญต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน หรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสามารถยื่นขอรับเงินเพิ่มได้ในภายหลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายต้นสังกัด เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญและสนใจ จึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพื่อการวางแผนภายหลังเกษียณอายุราชการ และขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมกับการกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน เงินกองทุน กบข. ผ่านระบบ e – filing ซึ่งสืบเนื่องจากการเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ e – filing

**ผลการดำเนินงานและความคืบหน้า**

**เชิงปริมาณ**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าร่วมประชุม จำนวน 105 คน

**เชิงคุณภาพ**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 บันทึกข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และเงินกองทุน กบข. ผ่านระบบ e – filing  
 เรียบร้อย จำนวน 105 คน

#### ผลการประเมินในภาพรวม

( ) ดีมาก                      ( / ) ดี                      ( ) พอใช้                      ( ) ปรับปรุง

#### ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ภาพกิจกรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การขอรับเงินและสามารถบันทึกข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ  
 รายเดือน และเงินกองทุน กบข. ผ่านระบบ e – filing ได้เรียบร้อย จำนวน 105 คน

#### ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลบุคลากรระหว่าง ฐานข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน กับ ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ไม่ตรงกัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3. การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e – filing ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

แนวทางการพิจารณา ( / ) ดำเนินการต่อ                      ( ) ปรับปรุง                      ( ) ยกเลิกโครงการ

( ) บูรณาการร่วมกับโครงการ.....

#### ภาพกิจกรรม





(ลงชื่อ) ศศิธร บุญชุม ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 (นางศศิธร บุญชุม)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ ผู้รับรองฯ  
 (นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์